

คู่มือการปฏิบัติงาน



ชื่อ นางสาวณัชชนิภูธรา พุ่มขุ่ม

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ระดับ ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงาน ส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

กลุ่มงาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

งานในหน้าที่รับผิดชอบ

๑. งานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๒. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๓. การนิเทศโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอบางกระทุ่ม ๒
๔. งานการจัดการศึกษาโดยเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม New DLTV
๕. งาน DLIT เป็นการจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

เรื่อง ๑. งานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

ที่	กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ	มาตรฐานการปฏิบัติงาน
๑	ศึกษาความต้องการสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา	- สำรวจความต้องการสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง
๒	ดำเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนสถานศึกษา	- พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง
๓	ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี	- มีแผนงาน โครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนสถานศึกษา
๔	นิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา	- แผนงานโครงการที่รับผิดชอบการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การดำเนินงานของเขตพื้นที่
๕	ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา	- แผนงานโครงการศาสตร์พระราชา และการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในสถานศึกษา
๖	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา	
๗	งานการจัดการศึกษาโดยเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม New DLTV	
๘	งาน DLIT เป็นการจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ	

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

เรื่อง ๒. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

ที่	กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ	มาตรฐานการปฏิบัติงาน
๑ ๒	งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร และเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษานั้นๆ	<ul style="list-style-type: none"> - สำนวจความต้องการสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง - พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง - มีแผนงาน โครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนสถานศึกษา - แผนงานโครงการที่รับผิดชอบการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การดำเนินงานของเขตพื้นที่ - แผนงานโครงการศาสตร์พระราชา และการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในสถานศึกษา